



## **Đó là thiên lộc mà Allah ban tặng cho các người, các người còn miếng thịt nào chiêu đã Ta không? Chúng tôi liền gởi cho Người ít thịt và Người đã ăn nó.**

Ông Abu 'Abdullah Jaabir bin 'Abdullah kể: Thiên Sứ của Allah phái chúng tôi gồm một đoàn quân và chọn ông Abu 'Ubaidah là đoàn trưởng để đón đoàn lạc đà của Quraish. Cả đoàn quân chỉ có một túi da chà là làm lương thực. Mỗi ngày ông Abu 'Ubaidah chia cho mỗi người một quả chà là. Có người hỏi các người đã làm sao? Ông kể: Chúng tôi đã nút quả chà là giống như đĩa trẻ vậy rồi sau đó uống nước cứ thế cho đến chiều, chúng tôi đã lấy lá cây mà lạc đà thường ăn dùng gậy đập với nước mà ăn. Đến khi chúng tôi đi men theo bờ biển thì chúng tôi phát hiện một vật tựa như đồi cát khổng lồ, tiến đến gần thì biết đó là xác của động vật biển được gọi là cá voi. Ông Abu 'Ubaidah nói: Nó đã chết, xong ông nói tiếp: Không chúng ta là những đại sứ được Thiên Sứ của Allah gởi đi vì chính nghĩa của Allah đang rất cần đến thức ăn nên mọi người hãy ăn đi. Cả đoàn quân chúng tôi gồm ba trăm người và chúng tôi đã ở đó ăn một tháng trời làm chúng tôi đều mập ra. Ông Abu 'Ubaidah đã cắt mắt con cá thành những cụt to như cái nồi tựa như thịt rừng, ông đã lệnh mười ba người ngồi lên khoe mắt của con cá, và chúng tôi đã lấy một cây xương của con cá dựng đứng lên để đo với một người đàn ngồi lên một con lạc đà cao to nhất trong đoàn nhưng vẫn thấp hơn cây xương đó. Chúng tôi đã lấy thịt cá xẻ dọc mà phơi khô mang về Madinah. Gặp Người chúng tôi đã kể sự việc cho Thiên Sứ nghe thì Người nói: {Đó là thiên lộc mà Allah ban tặng cho các người, các người còn miếng thịt nào chiêu đã Ta không?} Chúng tôi liền gởi cho Người ít thịt và Người đã ăn nó. Ông Abu 'Ubaidah

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Thiên Sứ đã gởi một đội quân gồm ba trăm người và lệnh cho Abu 'Ubaidah cầm quân để chặn đường đoàn chở lúa mạch và lương thực của Quraish, Thiên Sứ chỉ đưa cho họ một túi da đựng chà là làm lương thực dự trữ nên đội trưởng chia cho mỗi người một trái chà là mỗi ngày, họ chỉ dám nút và uống nước thêm cho no, rồi họ lấy gậy đập lá cây mà lạc đà thường ăn với nước để cho mềm mà ăn thêm. Đến khi đội quân đến được ven biển thì thấy từ xa tựa như đồi cát khổng lồ, khi đến gần thì thấy xác của con cá voi. Lúc đầu đội trưởng ông Abu 'Ubaidah cấm mọi người ăn do đó là xác chết bị cấm ăn theo Qur'an, sau đó ông đã suy nghĩ và quyết định cho phép mọi người ăn với lý do là đang trong trường hợp bất đắc dĩ nên được phép ăn, đặc biệt là những lúc họ đang đi theo lệnh của Allah nên được phép ăn xác động vật biển. Trước khi trở về Madinah họ không quên mang theo ít thịt cá để trình lên Thiên Sứ và Người đã công nhận việc làm của họ, Người đón nhận món quà thịt cá của họ và Người đã ăn.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

